

เอลีياهوจะมา

โดย อาเชอร์ อินเทอร์เดอร์



เมื่อเยชูวา (พระเยซูคริสต์ในภาษาฮีบรู) บรรยายถึงอัตลักษณ์และการทรงเรียกของยอห์นผู้ให้บัพติศมา พระองค์ทรงให้กุญแจสำคัญแก่เราในการเข้าใจถึงการพยากรณ์ทางพระคริสตธรรมคัมภีร์ **มัทธิว 11:14** – "...ก็ยอห์นนี่แหละ เป็นเอลีياهوซึ่งจะมานั้น"

เยชูวา (พระเยซูคริสต์ในภาษาฮีบรู) กำลังอ้างถึงการพยากรณ์ในตอนท้ายของพระธรรมมาลาคี ซึ่งกล่าวว่า เอลีياهوผู้เผยพระวจนะจะมาก่อนวันแห่งพระเจ้า คือ "วันที่ใหญ่ยิ่งและน่าสะพรึงกลัว

มาถึง" – มาลาคี 4:5

แต่อย่างไรก็ตามยอห์นไม่ใช่เอลีياهو – เราไม่เชื่อในการกลับชาติมาเกิดใหม่ ยอห์นเป็นบุคคลที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง ผู้ซึ่งมาด้วยการทรงเรียกและการเจิมคล้ายกันกับเอลีياهو **ลูกา 1:17** – "เขาจะนำหน้าพระองค์โดยนำใจและฤทธิ์เดชของเอลีياهو"

ดังนั้นจึงมี คนแบบเดียวกันกับเอลีياهوคนที่สามผู้ซึ่งยังมาไม่ถึงก่อนวันที่ใหญ่ยิ่งและน่าสะพรึงกลัวมาถึงในการพิพากษาขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขาผู้นั้นจะเป็นคนละคนอย่างสิ้นเชิงที่จะไม่ใช่ทั้งยอห์นหรือเอลีياهو แต่เขาจะมีวิญญาณจิตอย่างเดียวกันกับทั้งยอห์นและเอลีياهو เขามีสิทธิอำนาจในการเผยพระวจนะที่จะมีอิทธิพลในเหตุการณ์ยุคสุดท้าย ซึ่งจะนำไปสู่การเสด็จกลับมาครั้งที่ 2 ของเยชูวา (พระเยซูคริสต์ในภาษาฮีบรู)

ใช่เอลีياهوหรือไม่?

มีความเชื่อชุนานของผู้คนทั้งในศาสนาคริสต์และศาสนายูดาห์ว่าเอลีياهوจะกลับมา แต่ความเชื่อนี้เป็นหลอกหลวงและไม่ได้เป็นไปตามพระคัมภีร์ เอลีياهوเสร็จสิ้นเวลาของเขานบนโลกนี้ และมอบหมายให้เอลีซาสนต่อในสิ่งที่เขายังไม่ได้ทำ เราไม่ควรจะตั้งตารอคอยคนในอดีตให้ปรากฏตัวอีกครั้งแต่ควรจะมีส่วนร่วมในแผนการณ์ของพระเจ้าสำหรับชั่วอายุของเรา (กิจการ 13: 36) ถ้าเรารอคอยผู้เผยพระวจนะในอดีตให้กลับคืนมา เราจะพลาดในสิ่งที่พระเจ้ากำลังเรียกให้เราทำ

คำสอนของเยชูวา (พระเยซูคริสต์ในภาษาฮีบรู) อธิบายไว้ว่า แบบแผนของการเดิมเดิม "สามส่วน" ของการพยากรณ์ทางพระคัมภีร์ คือ 1) อิสราเอลในยุคก่อน, 2) การเสด็จมาครั้งที่ 1, ยุคพระกิตติคุณ และ 3) การเสด็จมาครั้งที่ 2, ยุคสุดท้าย

มีเอลีياهوจริงๆในอิสราเอลยุคก่อน ยอห์นก็มาด้วยวิญญาณจิตอันเดียวกันในช่วงยุคพระกิตติคุณ เพื่อเตรียมทางในการกลับมาครั้งที่ 1 ของเยชูวา (พระเยซูคริสต์ในภาษาฮีบรู) ท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากในยุคลสุดท้าย หลักฐานของคำพยากรณ์อีกอย่าง (หรือหลักฐานอื่นๆหลายอย่าง ใน วิวรณ์ 11:3-6) จะปรากฏขึ้นในฤทธิ์อำนาจของเอลีياهو "พยานทั้งสองมีฤทธิ์เปิดท้องฟ้าได้ เพื่อไม่ให้ฝนตก" ในระหว่างวันเหล่านั้นของเอลีياهوคนแรก แบบแผนของการเดิมเดิม "สามส่วน" ของการพยากรณ์ ถูกพบในคำพยากรณ์มากมายที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอล ประชาชาติ และยุคลสุดท้าย รายงานพิเศษเกี่ยวกับการประชุมไครสต์แอทเดอะเช็คพอยต์ (Christ at the Checkpoint) โดย แดน จัสเตอร์

ในปีนั้นผมได้ถูกเชิญให้ไปพูดเกี่ยวกับประเด็นของศาสนศาสตร์แทนที่ แกรี เบอร์จ (Gary Burge) ศาสตราจารย์ที่เป็นที่นับถือของพระคริสตธรรมคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ที่วิทยาลัยวีดัน (Wheaton College) ก็ได้มาบรรยายหลังจากที่เราได้รับคำถามและคำตอบ

กลุ่มคริสเตียนปาเลสไตน์เป็นกลุ่มคนที่น่ารักและน่านับถือในการรักษาวัฒนธรรมแห่งการให้เกียรติและยกย่องผู้อื่น การประชุมถูกจัดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและอย่างมืออาชีพ ผู้นำที่มาเข้าร่วมนั้นมาจากทางฝั่งโลกคริสเตียนที่รวมไปด้วยนักปราชญ์และผู้นำที่มีชื่อเสียงมากมาย

มีการต่อต้านมากมายในการไปของผมในครั้งนี้ แต่โดยผ่านทางทีมผู้นำที่ผมร่วมทีมในอิสราเอล ผมได้รับการหนุนใจให้ไป บ้างก็คิดว่าผมเพียงแค่ถูกใช้ให้ไปในวาระการเมืองของ ซีเอทีซี (CATC – Christ at the Checkpoint) บ้างก็คิดว่าผมไปของผมเป็นเพราะอีเมลและบล็อก (สมุดบันทึกทางอินเทอร์เน็ต) จากอังกฤษซึ่งมาถึงจุดที่มีการโจมตีและการกล่าวหาอย่างสูงสุด

บางคนในกลุ่มซีเอทีซี (CATC – Christ at the Checkpoint) ก็มีวาระทางการเมืองที่รุนแรงในการตัดความช่วยเหลือคริสเตียนสำหรับอิสราเอล

บ้างก็มุ่งมองไปทางการพูดคุยที่เกิดขึ้นจริงและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่แท้จริงกับชุมชนเมสเสียดิกิว (ชาวยิวผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์)

เมื่อผมได้ลุกขึ้นพูด ผมตัวสั่น ผมเชื่อว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมมีประสบการณ์ในการสั่นภายใต้การเจิม



การทนทุกข์ที่ใหญ่หลวง

ผมเริ่มต้นด้วยการระบุถึงการทนทุกข์มากมายของกลุ่มคริสเตียนปาเลสไตน์ ผมชี้ให้เห็นว่าเราในฐานะคนยิวก็เคยเผชิญการทนทุกข์ที่หนักหนาสาหัสเช่นเดียวกัน เราต้องไม่ดำเนินศาสนศาสตร์จากความเจ็บปวดของเรา หรือไม่มันอาจจะกลายเป็นว่าเราเอนเอียงเกินไป ความเจ็บปวดของชาวปาเลสไตน์กำหนดให้พวกเขา มุ่งไปยังศาสนศาสตร์ที่ไม่อนุญาตให้พวกเขาเลือกคนยิวในการเลือกตั้งต่อเนื่อง

ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าคนยิวนั้นได้สร้างความเจ็บปวดให้แก่พวกเขา

ผมคิดว่าถ้าพวกเขาไม่ได้มองความจริงของความเจ็บปวดนี้ในฐานะที่เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอันผลเป็นผลมาจากบาดแผลทางจิตใจเราก็จะไม่ได้ยืนศาสนศาสตร์ที่แท้จริงของเรา ผมได้กล่าวเสริมไปว่าเราทำได้เพียงแค่มองศาสนศาสตร์อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของพระคัมภีร์และทุกตัวอักษรจะต้องถูกให้นำหนักในความหมายตามบริบทดั้งเดิมเท่านั้น

หลังจากพูดจาก โรม 9 และ 11 ผมได้ยกกรณีของประธานและการทรง

เลือกสรรที่พระเจ้าไม่ได้ทรงกลับพระทัย ใน โรม 11:29 ต้องรวมลิขิตในดินแดนนี้เข้าไปด้วย

แต่ผมก็ชัดเจนว่าสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้อิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติไม่ดีต่อชาวปาเลสไตน์ –

โดยเฉพาะถ้าพวกเขาเต็มใจที่จะอยู่อย่างสันติกับคนยิว และผมก็ได้อ่าน เอเสเคียล 36

ในการที่พระเจ้าเรียกเราให้กลับคืนสู่แผ่นดินก่อนที่เราจะบังเกิดใหม่อีกครั้ง

คนมากมายออกเสียงเห็นด้วย

หลังจากการพูดนั้นจบลง

กลุ่มคริสเตียนปาเลสไตน์มาจากทั่วทุกมุมของที่ประชุมและกล่าวขอบคุณผมสำหรับการพูดนั้น

แต่ผลที่ใหญ่กว่านั้นคงเกิดกับบรรดาผู้นำผู้ที่เชื่อมต่อกับผมในการสนทนาระหว่างการดื่มกาแฟและการทานอาหาร ผู้นำมากมายออกเสียงเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมได้พูดและนำเสนอ

และบางคนต้องการที่จะสานต่อการพูดคุยนั้นในการประชุมในอนาคต ความสัมพันธ์กับ ดร. แกรี เบอริจ (Dr. Gary Burge) นั้นดีมากเพราะเราได้ใช้เวลาพูดคุยร่วมกันหลังจากนั้นด้วย

ดังนั้นให้เราร่วมกันอธิษฐานและเชื่อต่อไปสำหรับสิ่งดีที่จะออกมาจากการประชุมในครั้งนี้

โรงเรียนเกตเวย์ส และ การทบทวนการอดอาหารอธิษฐานแบบเอสเธอร์

สัปดาห์ที่แล้วเราได้เป็นเจ้าภาพให้กับโรงเรียนเกตเวย์สจากไซปรัส สำหรับการนมัสการ การสอน การสามัคคีธรรม สามวัน และการทานบาร์บีคิวเพื่อสรุปในการใช้เวลาของเราด้วยกัน จากนั้นในวันที่ 13

มีนาคม เราจัดการอดอาหารอธิษฐานแบบเอสเธอร์ 12 ชั่วโมง ในห้องนมัสการของเรา

ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเราผ่านทาง การแพร่ภาพสดทางเว็บไซต์

ถึงแม้ว่าการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นจะลดลงในปีนี้

เพราะเนื่องจากวันที่จัดเป็นวันทำงานปกติของคนทั่วไป

เราก็ได้เห็นถึงพระคุณในการอดอาหารอธิษฐานและเชื่อว่าประวัติศาสตร์ก็ได้รับอิทธิพลผ่านทาง การสรรเสริญ และการอธิษฐานวิงวอนอันมีจุดมุ่งหมายของเรา

ขอเชิญมาร่วมกับเรากันอีกครั้งในตอนเย็นของ วันที่ 3 มิถุนายน (เวลาอิสราเอล)

สำหรับการประชุมอธิษฐานตลอดคืนของเราในเทศกาลสัปดาห์ (Shavuot มีขึ้นเป็นเวลา 7

สัปดาห์หนึ่งวันหลังจากเทศกาลปีศาจ) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบตามมา